

ไข่เค็มเสริมไอโอดีน ..เหมือนไข่โรงเรียน 1ผลิตภัณฑ์सानฝันเด็กพิการ!

โรงเรียนที่สังกัด สำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี กรมสามัญศึกษา 1 ใน 27 โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่มากนัก แต่นักเรียนแห่งนี้จะมีความบกพร่องทั้งการได้ยิน หรือบางคนก็มีความพิการอื่นที่บุคคลโดยทั่วไปต้องให้ความช่วยเหลือให้เขาสามารถดำรงอยู่เช่นเดียวกับเด็กอื่น และที่สำคัญหากเขาเหล่านั้นจะได้นำสิ่งที่ได้เรียนมาช่วยเหลือตนเองได้ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่าการให้ทรัพย์สินหลายเท่าตัว

ถ้ากล่าวถึงสินค้าของฝากจากจังหวัดลพบุรีที่ขึ้นชื่อก็คงไม่พ้น ไข่เค็ม ที่พอกดินสอพองจาก จังหวัดลพบุรีเป็นแน่แท้! เพราะนอกจากคุณประโยชน์ของไข่เป็ดสดแล้วผสมรวมกับความอร่อยของกรรมวิธีพอกไข่เค็มที่ได้สัดส่วนความพอเหมาะแล้ว ไข่ขาวไม่เค็มจัด ไข่แดงมันเยิ้ม นี้อุดมเด่นของ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์

บริษัท ไข่เค็มเลิศรส ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 3 ปีมาแล้ว โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

ศึกษาพิเศษลพบุรี นายมนูญ หวันทอก ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการให้การศึกษากับเด็กพิการ โดยเน้นให้มีการฝึกอาชีพในโรงเรียน บริษัทได้รวบรวมเด็ก ๆ ที่มีความสนใจมาฝึกอบรม และปฏิบัติจริงในตอนเย็นหลังเลิกเรียน บริษัทของเราได้ผ่านอุปสรรคมากมาย ทั้งในด้านการผลิต และในด้านการตลาดแต่เราก็โชคดีที่มีผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยเหลือในกิจกรรม

ในระยะเริ่มแรกเรามีปัญหาในด้านการผลิต สาเหตุจากการที่เด็กของเรา ยังไม่มีความรู้ความชำนาญ และมีข้อจำกัดในความคิด จึงก่อให้เกิดความเสียหายในด้านของผลผลิต แต่ก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจาก นางสมศรี อุ๋อัน ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล อ.เมืองลพบุรี ได้จัดหาวิทยากรมาแนะนำเทคนิควิธีการจนกระทั่งฝีมือของเด็กเราพัฒนาจนได้มาตรฐาน ทำให้ไข่เค็มของเรามีรสชาติอร่อย และมีชื่อเสียงสู่สังคม ต่อมาเราก็ได้ประสบปัญหาในด้านการตลาดอีก กล่าวคือ จังหวัดลพบุรี มีสินค้าประเภทไข่เค็มออกมามากมายล้นตลาด เราก็ได้รับการช่วยเหลือจาก นางกรรณิรมย์ ชลวาณิชกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี ประชาสังเคราะห์จังหวัดลพบุรี เข้ามาช่วยเหลือในด้านการตลาด สื่อมวลชนภายในจังหวัดช่วยเหลือในด้านการประชาสัมพันธ์

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บริษัท ไข่เค็มเลิศรส ของเรายังดำเนินการอยู่โดยเน้นคุณภาพสินค้า ดังกล่าวที่ว่า "ไข่ขาวไม่เค็มจัด ไข่แดงมันเยิ้ม" และสิ่งสำคัญคือเราได้ฝึกอาชีพให้กับเด็กนักเรียนพิการของเราได้ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพในอนาคต ถึงแม้เราจะประสบปัญหา และอุปสรรคบ้าง แต่เราก็ประสบผลสำเร็จในด้านการศึกษาเพื่อเด็กพิการ ได้มีอาชีพเลี้ยงตนเอง

และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยไม่เป็นการต่อต้านสังคม สมดังนโยบายของโรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี

การจัดทำบริษัทไข่เค็มเลิศรส 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ โครงการในฝันของนักเรียนพิการ โรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา เกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากสมาชิก 4 คน คือ น.ส.วิไลลักษณ์ ตั้งเจริญธรรม, น.ส.อัญชลี ศักดิ์ศรี, นายวิชัย มูลจิก และนายบุญมี รัฐสวัสดิ์ ที่ร่วมทุนกันครั้งแรก โรงเรียนให้การสนับสนุนในการศึกษาดูงาน นางศศิธร คำนวนสวัสดิ์ ผู้ดูแลรับผิดชอบในโครงการ และยังมีอาจารย์อีกส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแล

สำหรับอุปกรณ์ในการทำประกอบด้วย ไข่เป็ดสด, ดินสอพอง, เกลือไอโอดีน และขี้เถ้าแกลบ โดยลำดับแรกจะต้องนำดินสอพองมาหมักกับเกลือในอัตราส่วน 1:2 และผสมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดี ทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน จากนั้นก็นำไข่เป็ดที่เตรียมไว้มาจุ่มลงในดินที่หมักไว้ แล้วนำมากลุกกับขี้เถ้าแกลบ เก็บไข่ที่กลุกเรียบร้อยแล้วไว้ 7 วัน สามารถนำไปทอดก็จะได้ไข่เค็มดาวที่มีรสชาติอร่อย หรือหากต้องการจะนำไปต้มก็จะต้องเก็บไว้ประมาณ 15-20 วัน แล้วนำไปต้มก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติอร่อย ไข่แดงมันเยิ้ม และไข่ขาวที่ไม่เค็มจัดที่อุดมด้วยโปรตีน และเกลือแร่

อัตราการจำหน่าย ไข่เค็ม 10 ฟอง ใต้อ่างโรงเรียนร้อยสวายงามราคา 40 บาท ท่านใดที่สนใจที่จะซื้อไปบริโภค ติดต่อได้โดยตรงกับ นางศศิธร คำนวนสวัสดิ์ โรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0-3641-2014 หรือ 0-1293-4331.

เมธี เข็มวงค์ทอง